



ประกาศโรงเรียนราชินีนาถอาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  
เรื่อง นโยบายด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม ปีการศึกษา 2562 - 2564

จากแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ประเทศไทยจึงได้กำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นวาระสำคัญที่ทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ โดยมีมาตรการให้ทุกหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจลดการใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10 % ให้บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติในการอนุรักษ์พลังงานและมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม โดยร่วมแรงร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยใช้พลังงานสิ้นเปลือง ลด ละ เลิก การใช้อุปกรณ์ไม่ถูกวิธี สร้างความตระหนัก สำนึกที่ดีในการอนุรักษ์และรู้จักใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและประหยัด รู้จักประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ทำหน้าที่หล่อหลอมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนไทยที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและมีความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้โรงเรียนมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ กล่าวคือสามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างเสริมทักษะด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายกับนักเรียนในโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 5.0 ซึ่งจะมีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้แทนแรงงานมนุษย์อย่างเต็มระบบ มีการเคลื่อนตัวของสังคม การสื่อสาร และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้สามารถตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โรงเรียนราชินีนาถอาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ จึงเห็นควรให้มีการกำหนดนโยบายด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมของโรงเรียน ดังนี้

1. จัดให้มีการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียนมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 5 % และลดการใช้น้ำลง 5 % เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ 2562 - 2564
  2. จัดให้มีการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียนสามารถลดการปล่อยของเสียลงสู่สิ่งแวดล้อม โดยการดักไขมันจากน้ำทิ้งโรงอาหาร และการลดปริมาณขยะลง 5 % เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ 2562 - 2564
  3. จัดให้มีการบูรณาการหลักการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ขยายผลไปสู่การสร้างสรค์นวัตกรรมของสถานศึกษาทั้งในด้านไฟฟ้า พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
- ทั้งนี้นโยบายด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมของโรงเรียนนี้ให้มีผลบังคับใช้กับทุกภาคส่วนของโรงเรียนนับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นี้เป็นต้น

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายกิตติศักดิ์ สมพล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีนาถอาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒